

หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง

วันที่: \_\_\_\_\_

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ "ผู้โอน" ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับชำระหนี้สินค้าและ/หรือบริการจากลูกหนี้ทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน)

ชื่อลูกหนี้	ชื่อเอกสาร	ลงวันที่	เลขที่อ้างอิง	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
รวมเงินตัวอักษร (	<u> ศูนย์บาทถ้วน</u>			) จำนวนเงิน	-

**คำรับรองการโอนสิทธิเรียกร้อง**

- 1) ผู้โอนขอรับรองว่าลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าวปรากฏตามหนังสือฉบับนี้เป็นของผู้โอน โดยถูกต้องสมบูรณ์ผู้โอนไม่เคยจำหน่ายโอนสิทธิเรียกร้องหรือไม่เคยก่อให้เกิดการผูกพันใด ๆ แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด ก่อนนำมาโอนให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน)
- 2) ผู้โอนตกลงว่าจะไม่นำสิทธิเรียกร้องดังกล่าวปรากฏตามหนังสือฉบับนี้ไปจำหน่ายโอนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดอีก และตกลงที่จะสงวนสิทธิแห่งหนี้ที่นำมาโอนนี้ไว้ให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ตลอดไปหรือจนกว่า บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องตามหนังสือฉบับนี้ แล้วเท่านั้น
- 3) ผู้โอนขอรับรองว่าบรรดาสรรพเอกสารต่าง ๆ แห่งมูลหนี้ที่นำมาโอนหรือนำมาแสดงต่อ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าต้นฉบับหรือสำเนารับรองต่าง ๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล ใบรับวางบิล สัญญาต่าง ๆ ใบตรวจงาน เป็นต้น เป็นต้น เป็นเอกสารแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า มิได้เป็นไปตามคำรับรองดังกล่าวแล้ว และเป็นเหตุให้ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหายเนื่องจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ผู้โอนตกลงยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ทุกประการ
- 4) ผู้โอนขอรับรองว่าหากลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งได้นำมาโอนให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือฉบับนี้ ปฏิเสธไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ผู้โอนตกลงชดใช้หนี้และหรือค่าเสียหายเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกหนี้ไม่ชำระพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่ บริษัท ไอรา ฟลัคคอรัง จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรณีนี้ให้รวมถึงการที่ลูกหนี้ชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดในหนังสือฉบับนี้ด้วย

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ